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สื่อ ประเด็นข่าว 

 ผลตรวจเด็กหัวเลก็ 

ไทยโพสต์,เดลินวิส ์     -เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า หลังจากกรมวิทย์ได้มีการตรวจเลือดคู่

แม่ลูก 4 คู่ ท่ีเด็กมีศีรษะเล็ก เพื่อหาสาเหตุว่าเกิดจากเชื้อไวรัสซิกาหรือสาเหตุอ่ืน ผลการตรวจไม่พบเชื้อไวรัสซิกาใน

ร่างกาย ต่อมาตรวจหาภูมิคุ้มกันระยะสั้น หาการติดเชื้อในกลุ่ม (Flavi virus) คือ ซิกา ไข้เลือดออก และเยื่อหุ้มสมอง

อักเสบ ไม่พบท้ัง 3 ตัว กระทั่งได้มีการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคระยะยาว ก็ไม่พบในแม่ลูก 2 คู่ แต่พบใน 2 คู่  จึงจะได้

ท าการตรวจต่อเพื่อหาว่าเป็นเชื้อตัวใด ซึ่งในการตรวจสอบดังกล่าว กรมวิทย์มีเพียงชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันต่อ

ไข้เลือดออกและเยื่อหุ้มสมองอักเสบเท่านั้น ส่วนชุดตรวจหาภูมิต่อเชื้อไวรัสซิกายังไม่มี อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจ

วิเคราะห์พบว่าแม่ลูกท้ัง 2 คู ่ไม่มีภูมิต้านทานเชื้อไข้เลือดออก หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ดังนั้นท้ัง 2 เคสนี้ อาจจะมี

ความสัมพันธ์กับเชื้อซิกาหรือไม่ จึงไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้ แต่ได้ส่งข้อมูลท้ังหมดนี้ให้กับคณะท างานของกรม

ควบคุมโรค เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แห่งอ่ืน ซึ่งจะมีการประชุม

สรุปกันในวันท่ี 30 ก.ย.นี้ 

กรุงเทพธุรกิจ    -เสนอข่าว สวทช. จัดกิจกรรมรณรงค์ “ยุงลาย พ่ายงานวิจัย” น าผลงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออกและไข้

ซิกาให้ประชาชนชาว ต.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี อาทิ “มอสคิส” ชีวภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลายจากแบคทีเรียแทนการใช้

สารเคมี ซึ่งได้รับการรับรองจาก WHO มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังมี “สเปรย์กันยุง

นาโน” ฉีดผิวหนัง ซึ่งผ่านการทดสอบประสิทธิภาพโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 กรรมการแพทยสภา 

บ้านเมือง     -เสนอข่าว นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ น ารายชื่อประชาชน 15,000 
รายชื่อ เข้ายื่นต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เพื่อขอให้แก้ไข พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 

ให้แพทยสภามีคนนอกเข้าไปเป็นกรรมการ  การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาที่จะมีขึ้นต้นปี 2560 เชื่อว่ากรรมการชุด

ดังกล่าวจะกลับมาด ารงต าแหน่งต่ออีก 10-25 ปี จึงหวังว่าจะมีการแก้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และขอให้นายกรัฐมนตรีใช้

มาตรา44 ระงับการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภาออกไปก่อน และแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความโปร่งใสเข้าไปท าหน้าท่ี 

หรือให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 

Hfocus     -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ยืนยันว่า แพทยสภาเกือบท่ัวท้ังโลกไม่มีคนนอกเป็นกรรมการ 

หลักการสภาวิชาชีพให้ผู้รู้ดูแลกันเอง หากเอาคนนอกเข้ามา อาจมาในส่วนของการพิจารณาจริยธรรม เรื่องการ

ร้องเรียน ตรงนี้แพทยสภาท าอยู่แล้ว   ส่วนประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน  กรรมการปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 
ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชน  

 ใช้ภาษีบาปตั้งกองทุนคนชรา 

แนวหน้า,โพสต์ทูเดย์      -เสนอข่าว  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผอ.ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.เร่งศึกษาตั้ง

กองทุนคนชรา โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินจากการเก็บภาษีบาปจ่ายโดยตรงให้กับกองทุนคนชราท่ีจะตั้งขึ้น แต่ยังไม่ได้

พิจารณาว่าจะจัดส่งให้อัตราเท่าไหร่ ท้ังนี้กองทุนชราภาพ มีหน้าท่ีดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เช่น การสร้างท่ีอยู่

อาศัยให้อย่างเหมาะสม การจ่ายเบี้ยยังชีพให้เพียงพอ ซึ่งจะใช้เงินจากกองทุนท่ีตั้งขึ้น 

   นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ติดตามสถานะทางการเงินของกองทุนนอกงบประมาณ 3 แห่ง อย่างใกล้ชิด ได้แก่ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินกู้ให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

เนื่องจากท้ัง 3 กองทุน มีขนาดใหญ่ หากประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและภาระ

ทางการคลังให้แก่รัฐบาลได้  

    ยอมรับว่าทั้ง 3 กองทุนมีความเสี่ยง ท้ังกองทุน สปสช. ท่ีมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการพึ่งพางบประมาณของรัฐบาล  

สวนทางกับค่าใช้จ่ายของกองทุนท่ีเพิ่มข้ึนตามจ านวนผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มความต้องการบริการทางการแพทย์ หาก

อนาคตโครงสร้างประชากรท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จะท าให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 

 อย.ยันไม่ปิดกั้นวิจัยกญัชา 

แนวหน้า,สยามรัฐ     -เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาการ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตามท่ีมีกระแสข่าวกล่าวถึงกฎหมายท่ี

ใช้ในการควบคุมกัญชาเป็นอุปสรรคต่อการน ากัญชาไปศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นั้น อย.ขอยืนยันว่า 
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โดยเจตนารมณ์ของกฎหมาย มิได้ขัดขวางการน ากัญชาไปใช้ในการศึกษาวิจัย ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีจะศึกษาวิจัย 

สามารถ ส่งโครงการมายังกองควบคุมวัตถุเสพติด อย.เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

พิจารณา หากคณะกรรมการเห็นชอบโครงการ ศึกษาวิจัยดังกล่าว จะน าเสนอเรื่องให้ รมว.สธ.พิจารณา อนุญาต

เห็นชอบเป็นรายๆ ไป หลังจากนั้น ผู้วิจัยจึงจะสามารถด าเนินการวิจัยเรื่องกัญชาได้ต่อไป    

 ยื่นขออนุญาตร้านนวด-สปา 

แนวหน้า,สยามรัฐ      -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส.กล่าวว่า หลัง พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 27 ก.ย.59 ได้มีเจ้าของสปานวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความ

งามย่ืนขออนุญาตประกอบการกว่า 600 ราย กว่า 70 % เป็นกิจการนวด เช่น นวดตัว นวดเท้า คาดท่ัวประเทศจะมีผู้

ยื่นเรื่องขออนุญาตไม่ต่ ากว่า 4,000 ราย กิจการท่ีอยู่ระหว่างขออนุญาตสามารถเปิดบริการได้ตามปกติ โดยให้แสดง
เอกสารแทนใบอนุญาตติดท่ีโซนบริการ เพื่อยืนยันคุณภาพ มาตรฐาน แก่ผู้รับบริการ โดยการออกใบอนุญาตใช้เวลา 

60 วัน และก าหนดต่ออายุใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี 

   ส าหรับสปา ซึ่งเป็นกิจการขนาดใหญ่ จะต้องมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอย่าง ใกล้ชิด โดยผู้ด าเนินการท่ี

มีความรู้ ความสามารถจริง โดยจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง จากสถานศึกษาที่ได้รับ การรับรองจาก

กรม สบส. 5 แห่ง  ได้แก่   1.มหาวิทยาลัยมหิดล     2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุ

ราษฎร์ธานี    4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และ 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ประการส าคัญต้องไม่เคย

รับโทษในคดีต้องห้าม 5 คดี ได้แก่ ค้ามนุษย์ ค้าประเวณี ยาเสพติด คดีทางเพศและคดีเก่ียวกับทรัพย์ และต้องผ่าน

การทดสอบความรู้ความสามารถจากกรม สบส. 

 จับคลินิกเถ่ือน 

เดลินวิส์,ไทยรัฐ

,new)108 

     -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย รอง ผกก.4 บก.ปคบ. น าก าลังบุกตรวจ

ค้นคลินิกเสริมความงาม มาสเตอร์บอนต้าคลินิก แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ หลังรับแจ้งว่ามีการลักลอบเปิด

เป็นสถานพยาบาลเถ่ือน ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก  พบลูกค้าเข้ามาใช้บริการดูดไขมัน 2 คน 

จึงให้หยุดการรักษาทันที  คลินิกดังกล่าวมีการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตว่ามีท้ังดูดไขมัน ฉีดโบท็อกซ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ

จากประเทศเกาหลี  แต่ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของ ทราบเพียงว่าชื่อหมอพาย และหมอบอย ไม่ทราบชื่อจริงและ

นามสกุล มีพนักงานจ านวน 4 คน ซึ่งท้ังหมดไม่ใช่แพทย์ และไม่มีใบอนุญาตด้านการเสริมความงามแต่อย่างใด  

นอกจากนี้ ใบประกาศใบขออนุญาตจัดตั้งสถานเสริมความงามเป็นของปลอมท้ังหมด มีการสวมเลขใบอนุญาตและชื่อ

แพทย์คนอ่ืน เบ้ืองต้นแจ้งข้อหาประกอบสถานพยาบาลโดยผิดกฎหมาย  ผู้ท าการรักษาไม่ใช่แพทย์ ปลอมแปลง

เอกสาร การใช้ยาท่ีไม่ได้รับอนุญาต และจ าหน่ายยาท่ีไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตจ าหน่ายยา พร้อมท้ังเร่ง

ติดตามเจ้าของคลินิกมาด าเนินคดีต่อไป 

 สกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช 

บ้านเมือง,เว็บไซต์

สยามรัฐ 

     -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดตัวเมืองสมุนไพร สกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช โดย จ.สกลนคร

เป็นจังหวัดท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองสมุนไพร ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 

ฉบับท่ี 1 พร้อมเป็นประธานในกิจกรรมจัดผ้าป่าสมุนไพร โดยประชาชน 1,000 คน จาก 18 อ าเภอ น ากล้าสมุนไพร

ท่ีหายากและสมุนไพรท่ีใช้ในการผลิตจ านวน 100,000 ต้น มามอบให้ เพื่อให้แปลงประชารัฐเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้

ด้านสมุนไพร และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของจังหวัด รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนา "พืชสมุนไพร" เพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความม่ันคงด้านสุขภาพให้กับประชาชน โดยมอบหมายให้ สธ. ร่วมกับกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง

อีก 8 กระทรวง ด าเนินการด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลิตผลสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ  ยุทธศาสตร์

พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาด ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการ และยุทธศาสตร์สร้างความ

เข้มแข็งการบริหารจัดการนโยบายและภาครัฐ เพื่อให้นโยบายน าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม สธ.ได้ร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สร้างเมืองสมุนไพร เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร มีการเพาะปลูก การแปรรูป

และการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 น าเข้ายาไวรัสตับอักเสบซี 

สยามรัฐ, 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

     -เสนอข่าว นพ.อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้เป็นพาหะโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง

ท่ัวโลก 130-150 ล้านคน ในไทยคาดมีผู้เป็นพาหะ 4-5 แสนคน ท้ังนี้ กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งจากผู้บริจาคราย



                                                             สรุปข่าววันท่ี 30 กันยายน 2559 3 
สื่อ ประเด็นข่าว 

หนึ่ง ว่าประสงค์จะบริจาคยา Simeprevir ขนาด 150 มก.รวมกว่า 30,000 แคปซูล เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยไวรัสตับ

อักเสบซีโดยไม่คิดมูลค่าและไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันใดๆ โดยเป็นยาท่ีใช้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะยุโรปและตะวันตก 

แต่ไทยยังไม่มีการน ามาใช้เนื่องจากแพงและยังไม่ได้ข้ึนทะเบียนในไทย นอกจากนี้ สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ยัง

สนับสนุนว่าเป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพดี ปลอดภัยและจะเป็นประโยชน์ กรมควบคุมโรคจึงจะขอผ่อนผันน าเข้ายา 

Simeprevir จาก อย. และเม่ือน าเข้ามาแล้วกรมควบคุมโรค และสมาคมโรคตับฯ จะพิจารณาใช้ยาดังกล่าวแก่ผู้ป่วย

ตามความเหมาะสมต่อไป 

 ผลส ารวจเจเนอเรช่ันชายหญิง 

เดลินวิส์,กรุงเทพธุรกิจ      -เสนอข่าว สสส.เผยผลส ารวจพบคนยุค "เบบ้ีบูม"มีปัญหาการเงิน ตอนแก่ ส่วน"เจนเอ็กซ์-วาย" เน้นใช้ชีวิตโสด

มากข้ึน ระบุน่าห่วงปัญหาหนี้เสีย พบข้อมูล น่าตกใจกลุ่มเจนวาย เพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15 ปี เพศหญิงมีคู่

นอนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 5 คนเท่าผู้ชาย ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้น สสส.

จะต้องพัฒนาสุขภาพของคนไทยให้เข้ากับชีวิตของคนแต่ละช่วงวัย เช่น ด้านสังคมจะให้ความรู้แก่ครอบครัวผ่าน

โครงการครอบครัวอบอุ่น ซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวส าหรับกลุ่มคนหลังเจนวาย การให้ความรู้ถึงเรื่องเพศศึกษารอบด้าน 

รวมท้ังการให้ความรู้กับครอบครัวในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก เป็นต้น ในส่วนของปัจจัยทางสุขภาพ  ล่าสุด ได้

ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงแรงงานในการสร้างเสริมสุขภาพแก่กลุ่มคนวัยแรงงาน เป็นต้น 

 

มติชน 

มาตรฐานอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์ 

   -เสนอข่าว อาจารย์พันทิพา แก้วมาก คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพและวุฒิวิชาชีพ เปิดเผย

ว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสภาการพยาบาล ร่วมกันพิจารณา และมีความเห็นตรงกันว่าให้อาชีพ “พนักงานช่วย

การพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์” ได้รับการยกระดับให้มีมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทัดเทียมนานาชาติ 

เพื่อน าไปสู่บทบาทการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ผลักดันให้มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเปิดประชาคม

อาเซียน คาดว่าใช้เวลา 1 ปีในการจัดท ามาตรฐานดังกล่าว 

 ปาร์คนายเลิศขายกิจการให้รพ.กรุงเทพ 

แนวหน้า , มติชน 
กรุงเทพธุรกิจ 

  -เสนอข่าว เจ้าของโรงแรมปาร์คนายเลิศ ได้ขายกิจการให้กับโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ในราคา 

10,800 ล้านบาท พร้อมอนุมัติให้บริษัทย่อย บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก(BDMS Wellness Clinic) พัฒนาเป็น

โครงการศูนย์สุขภาพครบวงจร 

 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ มันมากับอาหาร 

โซเดียมในขนมขบเคี้ยว 

   -เสนอข่าว สถาบันอาหาร ลงพื้นท่ีสุ่มตัวอย่างขนมขบเคี้ยวท่ีเด็กชอบทาน 5 ตัวอย่าง เพื่อน ามาวิเคราะห์ปริมาณโซ

เดียว ผลปรากฏว่า ทุกตัวอย่างมีโซเดียมในปริมาณสูง จึงขอเตือนพ่อ แม่ ผู้ปกครองให้ดูแลพฤติกรรมการกินของ

ลูกหลาน หันมาทานผักผลไม้สด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

 

 


